

สาร

สารานุกรมสุขอนามัย



โกสัฒนชาวอุทัย ท่วงไธสุภาพ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2554

ผลิตโดย สำนักงานสารานุกรมสุขจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเผยแพร่ข่าวสารในแวดวงคนสุขภาพของจังหวัดอุทัยธานี



อ่านต่อหน้า 3

หมอพูลธี อุทัยฯ ใช้เลือดออกเริ่มชุก ต้องคุมเข้ม

➤ องค์กร๑ห้กความสุข [อ่านต่อหน้า 3](#)

➤ ยกระดับแพทย๑เพนไทย
รองรับ"เบิกไต้" [อ่านต่อหน้า 4](#)



3 กรกฎาคม 2554 เฌนชวนชาวอุทัยฯ ไปเลือกตั้ง ส.ส.



ทุกทิศ ทัวอุทัย



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี นำคณะลงตรวจนิเทศงานผสมผสานในโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. และสถานีอนามัย ใน อ.ลานสัก โดยร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรค เสนอแนะทางออกเร่งรัดผลงานและการเบิกจ่ายงบฯให้ทันปีงบประมาณ เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2554 และใช้โอกาสพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ของพื้นที่



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการและผู้ป่วยโรคไตวาย ร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เข้าถึงบริการทดแทนไต ระดับจังหวัดอุทัยธานี เมื่อ 2 พฤษภาคม 2554



สื่อมวลชนสาขาต่างๆของจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมทีมประชาสัมพันธ์งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดโดยสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ โดยมี นพ.ชูชัย ศรชานี ผู้อำนวยการฯ มาพบและฝากภารกิจให้สื่อมวลชนได้นำไปขยายสู่ประชาชน เมื่อ 3-4 พฤษภาคม 2554 ที่เมืองพืพยา



นางวิมล แสงอุทัย สาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.ของอำเภอสว่างอารมณ์ ประจำปี 2554 เพื่อกระตุ้นความรู้เดิมเติมความรู้ใหม่ให้แก่ อสม.เท่าทันต่อสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ที่หอประชุม อ.สว่างอารมณ์ เมื่อ 28-29 เมษายน 2554 พร้อมกับอำเภออื่นๆ



นพ.เกษร อมันตกุล ผอ.รพ.อุทัยธานี(ยืนกลาง) ให้การต้อนรับ นพ.เกรียงศักดิ์ จิระแพทย์และคณะในโอกาสที่มาเยี่ยมประเมินเพื่อพิจารณาการรับรองการคงสภาพโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ห้องประชุมวิทยุทัย รพ.อุทัยธานี 26 เม.ย. 54





องค์กรแห่งความสุข



หมอปุลอี อุกฤษฯ ใช้เลือดออกเริ่มชุก ต้องคุมเข้ม

สาธารณสุขอุทัยธานี ใช้แผนคุมเข้มทั้งจังหวัดหันใช้เลือดออกกลับมาระบาดหนัก หลังพบยอดป่วยเริ่มทะยานขึ้นจากการเฝ้าระวัง คาดเหตุเพราะฝนเริ่มตกชุกจนชาวบ้านอย่าหย่อนยานเรื่องกำจัดมูลฝอย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้เปิดเผยภายหลังการออกตรวจพื้นที่การระบาดของโรคใช้เลือดออกที่บ้านป่าหมาก หมู่ 6 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉางว่า ด้วยในขณะนี้ย่างเข้าสู่ฤดูฝนที่มีปริมาณฝนตกลงมามากและฤดูฝนอาจจะมาเร็วกว่าที่คาด และมีรายงานว่าพบการป่วยด้วยโรคใช้เลือดออกแล้วในหลายพื้นที่ของจังหวัดฯ จึงมีการคาดการณ์จากคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคใช้เลือดออกจังหวัดอุทัยธานีว่า ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน อาจจะมีการระบาดของใช้เลือดออก

ดังนั้นทางจังหวัดจึงจะมีการใช้มาตรการคุมเข้มอันเป็นการป้องกัน โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานมาพิจารณาถึงพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการในการควบคุมป้องกัน โดยในขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ทำการศึกษาสภาพปัญหาและลงมือปฏิบัติการเร่งรัดกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง(คลีนอัฟ)ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยที่ทางจังหวัดเองจะได้พิจารณาให้การสนับสนุนที่เหมาะสมทั้งทางด้านการประสานงานงบประมาณและด้านวิชาการ จึงคาดว่าด้วยมาตรการนี้และการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเร่งรัดกำจัด

ลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงจะสามารถยับยั้งการระบาดของโรคใช้เลือดออกในฤดูกาลนี้ได้อย่างได้ผล นพ.พูลสิทธิ์กล่าวในที่สุด.



เมื่อย้อนกลับไปถึงแนวทางการปฏิบัติราชการของคุณหมอปุลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีที่จะมุ่งเสริมสร้างให้องค์กรสาธารณสุขอุทัยธานีเป็นองค์กรแห่งความสุข จึงควรที่รู้จักว่าสิ่งนี้มันคืออะไร โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้กำหนด ตัวชี้วัดความก้าวหน้าของมนุษย์โดยเฉพาะที่อยู่ร่วมกันเป็นองค์กร เรียกว่าความสุข 8 ประการ ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของ 3 ส่วนใหญ่ๆคือ ความสุขของคน, ของครอบครัว และของสังคม ดังต่อไปนี้

1. ความสุขทางกาย (happy body) ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ
2. น้ำใจงาม (happy heart) ความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกันในองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญ
3. ทางสายกลาง (happy relax) ต้องรู้จักการผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิต
4. พัฒนาสมอง (happy brain) ความสุขจากการได้เรียนรู้ นำไปสู่ความเป็นมืออาชีพและความก้าวหน้า
5. ศาสนาและศีลธรรม (happy soul) ความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
6. ปลอดภัย (happy money) มีเงินพอใช้ รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ และรู้จักการออมเพื่อวันข้างหน้า
7. สร้างความสุขจากการมีครอบครัวที่ดี (happy family) ครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
8. ความสุขที่เกิดจากสังคม (happy society) สังคมดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อคนในชุมชนคนในที่ทำงาน และคนในที่พักอาศัย

ความสุขทั้ง 8 นี้สร้างได้ เพื่อให้เกิดความสุขที่ใหญ่ที่สุดคือ การสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace).





เล่าเรื่องด้วยภาพ



จังหวัดอุทัยธานี จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการที่แก่ข้าราชการใหม่ ประจำปี 2554 อันประกอบด้วย แพทย์, กทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล, สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่พญาภิรมย์รีสอร์ท เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554 เพื่อให้เกิดความเสียสละ ความทุ่มเทในงานและความรัก-สามัคคี

ยกระดับแพทย์แผนไทย รongรับ "เบิกได้"



จังหวัดอุทัยธานีจัดกระบวนการพัฒนาการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับกระแสการแพทย์ทางเลือก ให้ได้มาตรฐานผู้รับบริการสามารถนำไปเบิกค่ารักษาได้ ล่าสุดจัดอบรมกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และสถานีอนามัยเป้าหมาย

งานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรมหลักสูตรการรักษายาบาลด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจังหวัดอุทัยธานี (รุ่นที่ ๑) ในระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมราชสุภาวดี สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายจำรัส นิมิตรพรชัย เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุขหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการแพทย์แผนไทยแก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีศักยภาพรองรับหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงสาธารณสุขการคลัง กลุ่มเป้าหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 30 คน

